



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ  
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก  
ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี  
รูปถ่าย ปลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน แสดงต่อกรรมการสอบคัดเลือกก่อนเข้า  
รับการคัดเลือก หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวมาแสดงกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่จะ  
ได้รับการตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์จระพล กลิ่นบุญ)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
แบบท้ายประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๐๑	<u>ตำแหน่งที่ ๑</u> เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายภานุพงศ์ จันทร์ประสิทธิ์	

กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก

วันคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก/คะแนน	เวลา	สถานที่คัดเลือก
๒๕ มี.ค.๖๘	<p>สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>สอบปฏิบัติ - การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน</p> <p>สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น</p>	<p>๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.</p> <p>๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.</p>	<p>ห้องประชุม พาย-โอห์ม สำนักงานคณบดีฯ</p> <p>ห้องประชุม พาย-โอห์ม สำนักงานคณบดีฯ</p>